

เบสท์เวสเทิร์น โฮเทลแอนด์รีสอร์ท เปิดให้บริการ โรงแรมใหม่ในจาการ์ตา



เบสท์เวสเทิร์น โฮเทลแอนด์รีสอร์ท ประกาศเปิดให้บริการ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น เสนายัน

โฮเทล ในจาการ์ตา เมืองหลวงของอินโดนีเซีย ซึ่งโดดเด่นด้วยทำเลที่ตั้งบนถนนสายหลักของเมืองหลวง อยู่ในย่านธุรกิจที่มีบริษัทชั้นนำระดับโลกหลายแห่ง อาทิ กูเกิล อินโดนีเซีย และซีดีแบงก์ รวมถึงศูนย์การค้า อาทิ พลาซ่าเสนายัน

โรงแรมแห่งนี้เป็นโรงแรมระดับกลาง ตั้งอยู่ใกล้กับศูนย์ประชุมจาการ์ตา ซึ่งเป็นสถานที่จัดแสดงสินค้า นิทรรศการ และคอนเสิร์ตระดับโลก ทั้งยังอยู่ใกล้กับเกลดอร่า บังการ์โน สเตเดียม สนามฟุตบอลที่สามารถรองรับผู้เข้าชมได้มากถึง 76,000 คน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสปอร์ตส คอมเพล็กซ์หลักของการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ 2018 มีห้องพักแบบ 3 เตียง รองรับผู้เข้าพักที่มาเป็นครอบครัว ทุกห้องตกแต่งอย่างทันสมัย ครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก รวมถึงอินเทอร์เน็ตไวไฟฟรี พร้อมบริการต่างๆ นอกจากนี้ โรงแรมยังมีห้องอาหารที่เสิร์ฟบุฟเฟต์ อาหารท้องถิ่นและนานาชาติ เปิดบริการตลอดทั้งวัน อีกทั้งมีมุมธุรกิจและห้องประชุมจำนวน 6 ห้อง รองรับผู้เข้าพักที่เดินทางมาทำธุรกิจ

มร. โอลิเวียร์ แบร์ริแวง ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายปฏิบัติการ ภูมิภาคเอเชีย เบสท์เวสเทิร์น โฮเทลแอนด์รีสอร์ท กล่าว ว่า “การเปิดให้บริการโรงแรมเบสท์เวสเทิร์น เสนายัน โฮเทล นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของเบสท์เวสเทิร์นในการขยายธุรกิจในประเทศอินโดนีเซีย ด้วยทำเลที่ตั้งที่อยู่อีกกลางเมือง ประกอบกับสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการที่มีมาตรฐานระดับสากล เราจึงมั่นใจว่าโรงแรมแห่งนี้จะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่จาการ์ตา เราขอขอบคุณและแสดงความยินดีกับบริษัท PT Mandiri Karya Indah Sejahtera กับความสำเร็จของการเปิดให้บริการโรงแรมแห่งนี้”

“อินโดนีเซีย ถือเป็นอีกหนึ่งตลาดที่สำคัญที่เบสท์เวสเทิร์นได้เข้าไปขยายธุรกิจ โดยปัจจุบัน มีโรงแรมที่เปิดให้บริการในประเทศนี้ รวมทั้งสิ้น 17 แห่ง ภายใต้แบรนด์ต่างๆ ในเครือ และเรายังคงมองหาโอกาสใหม่ๆ ที่จะขยายแบรนด์ของเบสท์เวสเทิร์นเข้าไปในเมืองต่างๆ ครอบคลุมทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องในอนาคต” มร. แบร์ริแวง กล่าวเสริม

โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น เสนายัน โฮเทล เป็นโรงแรมในเครือเบสท์เวสเทิร์นแห่งที่ 4 ในเมืองจาการ์ตา ภายหลังจากการเปิดให้บริการโรงแรมภายใต้แบรนด์ที่รองรับนักท่องเที่ยวหลากหลายระดับ ได้แก่ เบสท์เวสเทิร์น มังกาด้ว โฮเทล

ลแอนด์เรสซิเดนซ์ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัส คีมายอร์น และโรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพรีเมียร์ เดอะไฮว์ ปัจจุบันมี
โรงแรมที่เปิดให้บริการแล้วในประเทศอินโดนีเซียจำนวน 17 แห่ง โดยตั้งอยู่ในหลายเมืองสำคัญ เช่น บาหลี สุราบายา
บันดุง เกาะบาดัม มากัสซาร์ เมดาน มานาโด และปาลู

#

เกี่ยวกับเบสท์เวสเทิร์น โฮเทลแอนด์รีสอร์ท

เบสท์เวสเทิร์น โฮเทลแอนด์รีสอร์ท มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองฟีนิกซ์ รัฐอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็น
โรงแรมที่มีเครือข่ายทั่วโลก มากกว่า 4,200 โรงแรม* ในกว่า 100* ประเทศ เบสท์เวสเทิร์น มี 11 แปรพันธุ์ในเครือ
ที่ตอบรับทุกระดับความต้องการของผู้พัฒนาโรงแรมและแขกผู้เข้าพักในทุกกลุ่ม ได้แก่ Best Western®, Best
Western Plus®, Best Western Premier®, Vib®, GLō®, Executive Residency by Best Western®, BW
Premier Collection® by Best Western, BW Signature Collection® by Best Western รวมถึง SureStay®
Hotel by Best Western, SureStay Plus® Hotel by Best Western และ SureStay Collection® by Best
Western ปัจจุบัน เบสท์เวสเทิร์น ให้บริการในอุตสาหกรรมโรงแรมมายาวนานมากกว่า 70 ปี มีบริการที่ครอบคลุม
ทั้งในด้านการปฏิบัติการ การขาย และการตลาด ซึ่งเพียบพร้อมด้วยระบบสำรองห้องพักออนไลน์และโซเชี่ยลมีเดีย
รวมทั้งโปรแกรมสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าเบสท์เวสเทิร์นวีรอร์ดสที่มีสมาชิกถึง 35 ล้านคน ซึ่งเป็นหนึ่งในไม่กี่
โปรแกรมที่คะแนนสะสมไม่มีวันหมดอายุ และสามารถใช้จ่ายที่โรงแรมในเครือเบสท์เวสเทิร์นทั่วโลก

เบสท์เวสเทิร์น โฮเทลแอนด์รีสอร์ท เอเชีย เปิดตัวครั้งแรกที่กรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2544 ปัจจุบัน มีโรงแรมที่
เปิดให้บริการแล้วจำนวนมากกว่า 50 แห่ง ครอบคลุมทั้ง 7 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ได้แก่ ไทย พม่า ลาว
มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ รวมถึงญี่ปุ่น และกว่า 30 โรงแรม*ที่อยู่ในระหว่างการพัฒนา*

ท่านสามารถรับชมข้อมูลเพิ่มเติมของแต่ละโรงแรมหรือข้อมูลเบสท์เวสเทิร์นในแต่ละประเทศทั่วโลกได้ที่
www.bestwestern.com สำหรับข้อมูลของแต่ละโรงแรมหรือข้อมูลเบสท์เวสเทิร์นในเอเชีย กรุณาเข้าชมที่
www.bestwesternhotelasia.com และสำหรับด้านการลงทุนธุรกิจโรงแรมเบสท์เวสเทิร์น ในภูมิภาคเอเชีย กรุณา
เข้าชมที่ www.bestwesterndevelopers.com หรือติดต่อที่ asiadevelopment@bestwestern.com

*ตัวเลขโดยประมาณและอาจมีการเปลี่ยนแปลง

สำหรับสื่อมวลชน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

ฝ่ายสื่อสารการตลาด เบสท์เวสเทิร์น โฮเทลแอนด์รีสอร์ท เอเชีย

โทร: 02 656 1260